

คุณผู้ชาย..มาดูสัญญาณเตือน เมื่อแฟนคิดจะนอกใจ

นำเสนอเมื่อ : 27 ม.ค. 2552



ถ้าใครอยากรู้ว่าสาวคนไหนนอกใจเรา ละก็ มีสัญญาณต่อไปนี้ส่งพิรุณให้จับได้ไล่ทันละกันว่า หล่อนนอกใจแน่แล้ว เช่น.....

1. หล่อนไม่ค่อยวิพากษ์วิจารณ์แฟนชนิดกระหน่ำซ้ำเดิมเหมือนเดิมซะ

ทั้งที่ก่อนหน้านี้ หล่อนจะแค้นในสิ่งที่แฟนพูดหรือทำอะไรก็ตามออกมาซะ โดยเฉพาะถ้าพูดไม่ถูกหูกก็โดนด่ากลับแหงๆ ถ้าปากหวานก็เรียกคาร์ลิ่งจะคาร์ลิ่งจ๋า กันทั้งวัน แต่เดี๋ยวนี้รี หล่อนแทบไม่สนด้วยซ้ำ ว่าแฟนจะเป็นตายร้ายดีอย่างไร? เรียกว่าหมดความสนใจในตัวแฟนอย่างสิ้นเชิงกว่าได้ อะ เพราะมีเป้าหมายใหม่ใหญ่ดีซัดซาดแล้วนี่หว่า ทว่าอาการไม่สนใจโดยตีหยิ่ง ควรสังเกตให้ดีหึงๆซะก่อน เพราะบางทีไม่ใช่เพราะมีใครอื่นก็ได้นะ แถมน่าจะเป็นอาการชั่วคราว จึงไม่เขาชายนอกใจ แต่ถาเล็กสนอย่างถาวร ไม่มีคะ ไม่มีซา เป็นทางเสียแล้ว นั่นแหละ ของจริงละ

2. ลดเซฟและออกกำลังวิ่งซา เพื่อให้มีรูปร่างที่ใครๆ อยากรู้อยากเห็น นี่ก็ใช่

จุกจากเคยอวบอันเป็นบริดเจท โจนส์ สาวทรงสามกะ-ละมั่ง และเอิร์ดอ้อยกับอาหารทุกงานที่ขวางหน้า แต่วันดีคืนดีก็หันหันเปลี่ยนใจมาเซฟิตเนส เพราะอยากมีเรือนร่างเซ่งๆคะวะตาแต่ก่อน ทั้งที่ไม่ได้มีวิเววาหล่อนคำนึงถึงเรื่องสุขภาพอะไรทั้งสิ้น อีกอย่างสุขภาพนะเรื่องรอง แต่อยากสวยนะเรื่องใหญ่กว่านะสิ แถมน่าไม่ใช่เพื่อไหแฟนตัวจริงทั้งรักทั้งหลงด้วยนะ อืม...ซึกยังงัย อยู่นา

3. สูงส่งกับสมาชิกในครอบครัวถี่จัง ที่เมื่อก่อนแทบไม่เคยเอ่ยถึงญาติให้ได้ยินเลยสักแอะ

หากพ่อแม่ของหล่อนเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมา ยังพอเข้าใจว่าเธอต้องรีบกุสิกุอูช่วยเหลือแหงๆ เพราะพ่อแม่ใครใคร่รักก็รักจริงจะแต่หากหล่อนเองอยู่นั้น แหละว่า วันนีตองทำธุระกับญาติห่างๆ แถมน่าเป็นเพียงลูกพี่ลูกน้องซะด้วย ไม่ใช่พี่น้องคลานตามกันมาซะหน่อย หรือขอตัวไปดูแลลูกๆของนา และหลานๆของเพื่อน...เปิดเนิร์สเซอร์มาเวลาหรือไฉน? แต่แท้จริงกลับเอาเวลาไปอ้อออลละละกับคนอื่นต่างหาก แล้วใช้วิธีซุกญาติโกโหติกาจากไหนไม่รูมาบังหน้า โถ...ช่างเขาใจแตกต่างจันนะตัว

4. มีเพื่อนหน้าใหม่ๆ เพิ่มขึ้นทุกวัน

แล้วเป็นเพื่อนนอกวงการที่ไม่ได้ทำงานเอี่ยวกันซะด้วยดี เผอิญไปรู้จักที่ไหนก็ไม่รู้ เพราะหล่อนคงไม่อย่ากล้าให้ฟัง แต่สนิทกันโคตรเร็วเลย ทั้งที่ก่อนหน้านี้หล่อนเป็นสาวสังคมจัดจ้านซะทีไหน นานานาน ถึงจะออกไปสังสรรค์กับเพื่อนฝูงซึ่งมักเป็นเพื่อนหน้าเดิมๆ หรือมีรู้จักใหม่ๆไม่มากเท่าใคร ที่สำคัญ ไม่เคยเหวเพื่อนใหม่จนออกนอกหน้าหยังซะด้วย แลวอูย! เพื่อนหน้าใหม่แต่ละคนทีหล่อนรู้จักนะ อูหู ตรงสเปกกับใจที่อยากไต่เป็นแฟนพอดีพอดี บังเอิญมาสอดคล้องตองกันได้ไฉนเนี่ย

5. หล่อนไม่ยอมไหแฟนตัวจริงเข้ามาประชิดและมีเพศสัมพันธ์ด้วยแล้ว

เมื่อก่อนแคสะกิดก็ไม่เขาหา แต่ปัจจุบันระอะ ขนาดจับไม่จับมือแกมจับแล้วจับอีก (จับอะไรมึงเตาเอาเอง) ยังรู้สึกงั้นๆ ไม่ต้งตั้งต้นเตนแล้วอะ เพราะหล่อนไม่เห็นแฟนเป็นสิริจากรามทโหอยอยากมีกามกิจจวนะชี หรือถายอุมคล้อยตาม เอา...กุกกิกกนอยกัไคพะ ไคครันโหมโรงไมทันไร หล่อนก็รูแล้วอะ วาหาเดิมๆมาอีกแหละ แต่ตอไหเปลี่ยนไปสวิงสวยแคไหน ก็ช่วยอะไรไม่ไดแล้ว

หากหมดรักจริงๆ ก็ควรเลิกอย่างสันติ ซินใช้ วิชานอกใจหรือจับปลาหลายมือ ระวังเถิด ถ้าไปเจอ พวกที่มีพฤติกรรมแบบเดียวกันละยังอยู่เลย ยิ่งอาญิม "รักเสรี" ที่ไม่คำนึงถึง "ความยั่งยืน" กำลังระบาดอยู่ด้วย ถ้าสาวใดเจอแฟนนอกใจแฟนไปแล้ว แต่ไม่แนว่าอยากติจากจริงๆอะป่าว ก็ขอไหเลิกซะ ท้างแล้วมันแก ตรงไหนอี สุรักใคร่รักไหจริงๆไปเลย ไม่ตองแกลง "รักเลนา" ไหเสียเวลาและเปลืองเนื้อเปลืองตัวดีกว่า